

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังอีซีบีออกมาตรการตามคาด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) และข้อมูลเชิงบวกของเศรษฐกิจสหรัฐ

\*แต่ดีลเลอร์ เชื่อว่า การไหลเข้าของเงินทุนในภูมิภาคเอเชีย จะเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองให้เงินบาทไม่อ่อนค่าไปมากนักเมื่อเทียบดอลลาร์ และยังมีทิศทางแข็งค่า เมื่อเทียบกับยูโร

\*ยูโรร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังดิ่งลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบเกือบ 3 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากอีซีบีออกมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และประกาศว่า จะออกมาตรการอีกถ้าจำเป็น

\*ยูโรดิ่งกว่า 1% เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญ และดิ่งลง 1.6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนพ.ย.54 ขณะที่อีซีบีลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการณ์ และประกาศแผนการเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสินทรัพย์(ABS) รวมทั้งตราสารหนี้ประเภท covered bond ในเดือนหน้า

\*นักวิเคราะห์จากบีเอ็นพี ระบุว่านายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ขนาดของโครงการซื้อสินทรัพย์นี้ แต่เขาระบุว่า อีซีบีตั้งเป้าหมายจะทำให้งบดุลเพิ่มขึ้นเท่ากับระดับในปี 55 ซึ่งเท่ากับ 1 ล้านล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้นอีก 50% จากระดับปัจจุบัน

\*ข้อมูลของสหรัฐวานนี้ บ่งชี้หลักฐานใหม่ที่แสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3 โดยบริษัทสหรัฐจ้างพนักงานในอัตราทรงตัวในเดือนส.ค. และภาคบริการขยายตัวมากขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง

\*นักลงทุนกำลังรอดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์ คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 225,000 ตำแหน่ง ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.019 บาท
- \*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.09/11 จาก 32.025/045 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.07/11 จาก 32.03/05 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.46/57 จาก 42.086/120 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 105.30/32 จาก 105.26 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2938/40 จาก 1.2944 เมื่อวาน

"ยูโรตอบรับกับข่าวมาตรการของอีซีบี ทำให้ยูโรร่วงลงมาเยอะ แต่บาทเรา ถือว่าไม่ได้อ่อนไปมาก เพราะยังมีเรื่องของ flows ไหลเข้าคอยสนับสนุนอยู่ ยิ่งยุโรป ดูไม่ค่อยดี ก็น่าจะเป็นผลบวกต่อ flows ที่จะเข้ามาเอเชีย" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ หลังจาก ข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐฯ และมาตรการทางการเงินของอีซีบี หนุนให้ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ

อย่างไรก็ตาม โดยเปรียบเทียบแล้ว ถือว่าเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าไปมากนัก เพราะยังได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของกระแสเงินทุนในภูมิภาค ทำให้ทิศทางโดยรวม ยังดูดีอยู่ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของบาท/ดอลลาร์ ในวันที่ 32.00-32.15 ส่วนบาท/ยูโร ในวันที่ มีทิศทางแข็งค่าขึ้น หลังยูโรได้รับแรงกดดันจากการดำเนินมาตรการของอีซีบี และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอของยูโรโซน โดยมอง แนวต้านในวันที่ 41.35 และแนวรับที่ 41.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้